



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ**  
**เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**\*\*\*\*\***

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ดังนี้

**พนักงานจ้างตามภารกิจ**

**ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นายรณฤทธิ์ ทากอง

**พนักงานจ้างทั่วไป**

**ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นายธนธร ขจรคำ
๒	๐๒	นายพิทักษ์ แจ่มใส

**ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๖	นางสาวจิรนนท์ เปี้ยขัน
๒	๐๗	นางสาวธัญชนก ชุมภูถี
๓	๐๕	นางสาวมลิวลย์ แต่งเล็ก
๔	๐๓	นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์เหมย
๕	๐๑	นางสาวสุพัตรา แอตุ้ย
๖	๐๒	นางสาวมณฑการ ล้านกันทา
๗	๐๔	นายณัฐวตล มาริน

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป (กองช่าง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๓	นางสาวหทัยกานต์ วงศ์ชุมพันธ์
๒	๐๔	นางสาววิไลภรณ์ เปี้ยชัน
๓	๐๒	นางสาวศุภลักษณ์ โปนา

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

๒.๑ ผู้นั้น ได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่

กำหนด

๒.๓ ผู้นั้น มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งที่สมัครสอบฯ

๓. หากปรากฏว่าภายหลัง ว่าผู้สอบแข่งขันได้ฯ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ถึงแม้จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มสิทธิได้รับการส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่สอบได้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถาวร อินแถลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ